



ประกาศโรงพยาบาลวังชิ้น

เรื่อง ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบที่ ๑/๒๕๖๕ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕)

ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๒/ว ๒๐ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๒ เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ กำหนดให้ผู้ประเมินประกาศ
รายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน เพื่อเป็น
การยกย่องชมเชยและสร้างแรงจูงใจให้พัฒนาผลการปฏิบัติราชการในรอบการประเมินต่อไปให้ดียิ่งขึ้น นั้น

ดังนั้น โรงพยาบาลวังชิ้น จึงขอประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ใน
ระดับดีเด่นและดีมาก ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการรอบที่ รอบที่ ๑/๒๕๖๕ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม
๒๕๖๔ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕)

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายอมรพันธุ์ สมร)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังชิ้น

บัญชีแนบท้ายรายชื่อข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น

ตามประกาศ โรงพยาบาลวังชิ้น เรื่อง ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก การประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบที่ ๑/๒๕๖๓ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓)

หน่วยงาน โรงพยาบาลวังชิ้น

ลำดับ	ชื่อ สกุล	ตำแหน่ง	สถานที่ปฏิบัติงาน
๑	นายพิเชษฐ์ บุญมาสีบ	นายแพทย์ชำนาญการ	กลุ่มงานการแพทย์
๒	นายธีรภัทร ปัญญาแฝง	นักวิชาการสาธารณสุข (ทันตสาธารณสุข)ปฏิบัติการ	กลุ่มงานทันตกรรม
๓	นางสาวสิริรัตน์ ศรทรง	ทันตแพทย์ปฏิบัติการ	กลุ่มงานทันตกรรม
๔	นางสาวณัฐวรรณ ฉัตรอุดมกุล	ทันตแพทย์ปฏิบัติการ	กลุ่มงานทันตกรรม
๕	นางสาวจุไรรัตน์ ประกอบการ	เภสัชกรชำนาญการ	กลุ่มงานเภสัชกรรมและ คุ้มครองผู้บริโภค
๖	นางสาวทัศนีย์ โชคนพรัตน์	เจ้าพนักงานเภสัชกรรมชำนาญ งาน	กลุ่มงานเภสัชกรรมและ คุ้มครองผู้บริโภค
๗	นางสาววิยะดา บุญยีน	เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ การแพทย์ปฏิบัติงาน	กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
๘	นางสาวสงกรานต์ ม่วงเหลือง	นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ	กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
๙	นางธัญญภรณ์ ท้าวคำ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กลุ่มงานการพยาบาล
๑๐	นางสาวจารุณิล ไชยพรม	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กลุ่มงานการพยาบาล
๑๑	นางสาวปุณยนุช ปิจนำ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กลุ่มงานการพยาบาล
๑๒	นางวรรณภา แก้วเอี่ยม	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กลุ่มงานการพยาบาล
๑๓	นางคณิตตา จำรูญ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กลุ่มงานการพยาบาล
๑๔	นางเสาวลักษณ์ กันทะหล้า	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กลุ่มงานการพยาบาล
๑๕	นางพร สีขาว	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กลุ่มงานการพยาบาล
๑๖	นางสาวจิระพร นวลวิสัย	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กลุ่มงานการพยาบาล
๑๗	นางสาวรวีร์ ปารมาลย์	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	กลุ่มงานการพยาบาล
๑๘	นางกัลยา จันทร์ตา	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	กลุ่มงานบริการปฐมภูมิและ องค์กรวม
๑๙	นางสาวจุรียา มาดอก	เจ้าพนักงานเวชสถิติชำนาญงาน	กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์ และสารสนเทศ ทางการแพทย์
๒๐	นางสาวจารุณี กาญจนจินดา พงศ์	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน	กลุ่มงานบริหารทั่วไป
๒๑	นายวิรุฒิ ส่างกันจันทร์	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ	กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์ และสารสนเทศ ทางการแพทย์

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	สถานที่ปฏิบัติงาน
๒๒	นางสาวธนิศา สายยนต์	ทันตแพทย์ชำนาญการ	กลุ่มงานทันตกรรม
๒๓	นางวันเพ็ญ ต๊ะคำ	เภสัชกรชำนาญการพิเศษ	กลุ่มงานเภสัชกรรมและ คุ้มครองผู้บริโภค
๒๔	นางขวัญดาว คำคง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ	กลุ่มงานการพยาบาล
๒๕	นายสุทธิพงษ์ เทียนทอง	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิ และองค์กรรวม
๒๖	นายวิรัตน์ ท้าวบุญญาภินิกุล	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ทางการแพทย์
๒๗	นายกิตติศักดิ์ แก้วแสนสาย	นักกายภาพบำบัดชำนาญการ	กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
๒๘	นายพรชัย ต๊ะคำ	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	กลุ่มงานบริหารทั่วไป

หมายเหตุ : ๑. การเรียงลำดับตามนี้ มิได้เป็นการเรียงลำดับคะแนนแต่อย่างใด

๒. ระดับดีเด่น ได้แก่ ข้าราชการที่มีผลคะแนนการปฏิบัติราชการ ระหว่าง ๙๐ - ๑๐๐ คะแนน

บัญชีแนบท้ายรายชื่อข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีมาก
ตามประกาศ โรงพยาบาลวังชิ้น เรื่อง ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบที่ ๑/๒๕๖๕ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕)

หน่วยงาน โรงพยาบาลวังชิ้น

ลำดับ	ชื่อ สกุล	ตำแหน่ง	สถานที่ปฏิบัติงาน
๑	นายวรารุท สมบูรณ์	นายแพทย์ชำนาญการ	กลุ่มงานการแพทย์
๒	นางฉัญญารัตน์ สมบูรณ์	นายแพทย์ชำนาญการ	กลุ่มงานการแพทย์
๓	นางสาวธนพร เวียสุรธณ	นายแพทย์ปฏิบัติการ	กลุ่มงานการแพทย์
๔	นางสาวพรกนก ลีคณะเวทย์	นายแพทย์ปฏิบัติการ	กลุ่มงานการแพทย์
๕	นางสาวภรณ์รวิ พินิจศักดิ์	ทันตแพทย์ปฏิบัติการ	กลุ่มงานทันตกรรม
๖	นางสาวกนกภรณ์ มาบุญธรรม	ทันตแพทย์ปฏิบัติการ	กลุ่มงานทันตกรรม
๗	นางสาวนิตยา ลำดวล	เภสัชกรชำนาญการ	กลุ่มงานเภสัชกรรมและ คุ้มครองผู้บริโภค
๘	นายจิรศักดิ์ จิเดช	เภสัชกรปฏิบัติการ	กลุ่มงานเภสัชกรรมและ คุ้มครองผู้บริโภค
๙	นางสาววราลักษณ์ เชื้อนเมือง	เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ปฏิบัติงาน	กลุ่มงานเภสัชกรรมและ คุ้มครองผู้บริโภค
๑๐	นางสาวสุชัญญา สารแสง	เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ปฏิบัติงาน	กลุ่มงานเภสัชกรรมและ คุ้มครองผู้บริโภค
๑๑	นายภาณุ เนวารัตน์	นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ	กลุ่มงานรังสีการแพทย์
๑๒	นายธีระ หล้าวงศ์	เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ชำนาญ งาน	กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
๑๓	นางสาวดาริน วงศ์วาร	แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ	กลุ่มงานการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก
๑๔	นางอรนุช วังชิ้น	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กลุ่มงานการพยาบาล
๑๕	นางทิตฐิตา สรอยศักดิ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กลุ่มงานการพยาบาล
๑๖	นางสาวอัญชลิกา แก้วแสนเมือง	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	กลุ่มงานการพยาบาล
๑๗	นางสาวทิพภา สุยะ	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	กลุ่มงานการพยาบาล
๑๘	นางสาวณัฐชา คำชื่น	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	กลุ่มงานการพยาบาล
๑๙	นางกวิณา แสงเพชร	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กลุ่มงานการพยาบาล
๒๐	นางสาวฐิติมา จันทรผูกพันธ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กลุ่มงานการพยาบาล
๒๑	นายนพดล ป้าคา	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	กลุ่มงานการพยาบาล

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	สถานที่ปฏิบัติงาน
๒๒	นายประสาน คำปันปู่	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กลุ่มงานการพยาบาล
๒๓	นางธัญญาภรณ์ ควรโสธร	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กลุ่มงานการพยาบาล
๒๔	นางสาววันดี วาทิมงคลเลิศ	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	กลุ่มงานการพยาบาล
๒๕	นางนินาลี กันแสน	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	กลุ่มงานการพยาบาล
๒๖	นางสาวสายฝน ทองตุ้	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	กลุ่มงานการพยาบาล
๒๗	นางกัญฉพร ใจเชื้อ	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	กลุ่มงานการพยาบาล
๒๘	นางสาวกรรณิการ์ หล้าตัน	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	กลุ่มงานบริการปฐมภูมิและ องค์กรรวม
๒๙	นางณัฐกฤตา แก้วแสนสาย	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กลุ่มงานบริการปฐมภูมิและ องค์กรรวม
๓๐	นางอัจฉริยาวิทย์ สุภา	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์ และสารสนเทศ ทางการแพทย์
๓๑	นางสาวโยผกา ตากา	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	กลุ่มงานบริการปฐมภูมิและ องค์กรรวม
๓๒	นางสาวศรัญญา ชัยนา	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	กลุ่มงานบริการปฐมภูมิและ องค์กรรวม
๓๓	นางสาวนิภาพร ต๊ะแก้ว	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	กลุ่มงานบริการปฐมภูมิและ องค์กรรวม
๓๔	นางธัญญลักษณ์ ก้าวิตา	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	กลุ่มงานบริการปฐมภูมิและ องค์กรรวม

หมายเหตุ : ๑. การเรียงลำดับตามนี้ มิได้เป็นการเรียงลำดับคะแนนแต่อย่างใด

๒. ระดับดีเด่น ได้แก่ ข้าราชการที่มีผลคะแนนการปฏิบัติราชการ ระหว่าง ๘๐ - ๘๙.๙๙ คะแนน